
รายงานการประชุมฉบับนี้ ผานการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย สามญั  
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๒ กนัยายน ๒๕๕๒ แลว  

รายงานการประชุมสภาคณาจารย 

สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ 

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง 

ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 

ผูมาประชุม 

 ๑. รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร    ประธาน 

 ๒. รองศาสตราจารยศิริพร  ธิติเลิศเดชา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนท่ี ๑ 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยวรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร                 รองเลขาธิการ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารยกังวาฬ  ทรัพยอาจิณ คณะเทคนิคการแพทย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยกุลณสรรค  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  

 ๖. รองศาสตราจารยจําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 ๗. เรืออากาศโทชัชชัย  คุณาวิศรุต คณะทันตแพทยศาสตร 

๘. ผูชวยศาสตราจารยชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 ๙. อาจารยณรงศักดิ์  สอนใจ คณะศิลปศาสตร 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยดลินา  ตันหยง คณะเทคนิคการแพทย 

๑๑. รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย  

๑๒. อาจารยนลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร  

๑๓. อาจารยนพดล  อุดมวิศวกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารยประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

 ๑๖. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 

 ๑๗. อาจารยพรพรรณ  สมบูรณ วิทยาลัยราชสุดา 

 ๑๘. รองศาสตราจารยวรรณา  ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารยวันดี  โตสุขศรี คณะพยาบาลศาสตร 

 ๒๐. รองศาสตราจารยวารี  วองโชติกุล คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  พันธศรีมังกร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๒๒. รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒๓. รองศาสตราจารยวิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 

 ๒๔. รองศาสตราจารยศิรินันท  กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

 ๒๕. อาจารยศุภลักษณ  เข็มทอง คณะกายภาพบําบัด 

 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารยสายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 

 ๒๗. อาจารยสุชัย  นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

 ๒๘. รองศาสตราจารยสุชาติ  นวกวงษ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 ๒๙. ผูชวยศาสตราจารยสุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๓๐. อาจารยโสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 ๓๑. รองศาสตราจารยอธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๓๒. อาจารยกิตติพงษ  หาญเจริญ คณะสาธารณสุขศาสตร 

               แทน รองศาสตราจารยสุธรรม  นันทมงคลชัย  

 



 ๒

ผูไมมาประชุม  (ติดราชการ) 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารยสรายุทธ  นาทะพันธ วิทยาลัยนานาชาติ    เลขาธิการ 

 ๒. ผูชวยศาสตราจารยจิตรกมล  ธนศักดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ  นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๔. อาจารยชนิดา  ปโชติการ สถาบันโภชนาการ 

 ๕. ผูชวยศาสตราจารยชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 ๖. อาจารยนพดล  ตั้งภักดี คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ๗. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๘. ผูชวยศาสตราจารยภาวิทย  เพียรวิจิตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๙. อาจารยมธุรส  ศรีนวรัตน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

 ๑๑. อาจารยโยเซฟ  ซื่อเพียรธรรม คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

 ๑๒. อาจารยสุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

 ๑๓. อาจารยอนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 

 ๑๔. อาจารยอิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 
ผูเขารวมประชุม 

 ๑. อาจารยเอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารยสถาบันโภชนาการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทวัน สุวรรณรูป ประธานสภาอาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

 ๓. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหนางานสภาคณาจารย 

 ๔. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 

 ๕. นายอภิชาติ  หลงสมบูรณ เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  รองศาสตราจารยกัมปนาท  ภักดีกุล ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม ไดดําเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๒ วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ มีสมาชิกมาประชุม 

จํานวน ๓๒ คน ติดราชการ ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๙.๕๗ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๒๙ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๒๙ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจงวา ปอมท. กําหนดประชุมสมัยสามัญ คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๒ วันท่ี ๒๕-๒๖ กรกฎาคม 

๒๕๕๒ ณ ศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประธานเปนผูเขาประชุม 



 ๓

 ในการประชุมคร้ังนี้ ไดมีการพิจารณาผลการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติของ ปอมท. ประจําป 

๒๕๕๑ จากอนุกรรมการฯ แตละสาขา ซึ่งท่ีประชุม ปอมท. ไดมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกฯ ดังนี้ 
 - ศาสตราจารย ดร.เมธา วรรณพัฒน  มหาวิทยาลัยขอนแกน  สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
 - รองศาสตราจารย นายสัตวแพทยสุวิชัย  โรจนเสถียร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม สาขาวิทยาศาสตร

สุขภาพ 
 - ศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล  สาขาสังคมศาสตร 
 ปอมท. มอบหมายใหสภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการตัดตอวีดิทัศนแนะนําอาจารย

ดีเดนแหงชาติฯ 
 ปอมท. กําหนดประชุมสมัยสามัญคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๒  ในวันพุธท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒  เวลา 

๑๓.๓๐  น. ณ  หองบุษบงกช บี โรงแรมแรมรอยัลริเวอร  
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ ประชุมเม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
  ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๒ ประชุมเม่ือวันท่ี ๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๒ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มีการ

แกไขดังนี้ 
 หนา ๔ ยอหนาท่ี ๔ ความวา รายการของรองศาสตราจารยสายฤดี วรกิจโภคาทร รายการรักลูกใหถูกทาง แก

เปน รายการของรองศาสตราจารยสายฤดี วรกิจโภคาทร รายการท่ีนี่มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ือง        

๓.๑ การเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําป ๒๕๕๒ 

 ประธานขอใหกรรมการจัดประชุมวิชาการฝายตางๆ แจงความคืบหนาสรุปไดดังนี้ 
 ๑. รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล ประธานกรรมการฝายวิชาการ แจงวา มีผูสงบทความทาง

วิชาการท้ังหมด ๑๒ เร่ือง แบงเปนบทความ ๕ เร่ือง โปสเตอร ๗ เร่ือง ซึ่งไดจัดทําเปนบันทึกสงใหสมาชิกทราบทางอีเมลล

แลว 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารยกังวาฬ ทรัพยอาจิณ ประธานกรรมการฝายสถานท่ี โสตทัศนูปกรณและ

ระบบงานคอมพิวเตอร แจงวา ไดไปดูสถานท่ีแลว หองกรุงธนบอลลรูมจะจัดโตะไว ๓๐๐ ท่ีนั่ง มีโทรทัศนวงจรปด ๔ เครื่อง 

อาจารยมรกต เชิดเกียรติกุล จะนําคอมพิวเตอรโนตบุค ไป ๓ เคร่ือง สวนคอมพิวเตอรคาราโอเกะ จะนําไปเอง 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ เนตร หงษไกรเลิศ ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธ แจงวา ได

ประสานงานกับงานประชาสัมพันธแลว เพ่ือดําเนินการประชาสัมพันธทางส่ือตางๆ ซึ่งไดดําเนินการไปบางแลว 
 ๔. รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต ประธานกรรมการฝายประเมินและสรุปผลการประชุมฯ 

แจงวา  ไดร างแบบประเมินสงใหสมาชิกพิจารณาแลว  ท่ีประชุมไดใหขอเสนอแนะเ ก่ียวกับการประเมินผล  ซึ่ ง 

รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต รับขอเสนอจากท่ีประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารยสายพิณ ประเสริฐสุขดี ประธานกรรมการฝายเอกสาร แจงวา ไดไปดูสถานท่ี

แลว มีขอเสนอแนะจาก ปอมท. ใหชวยสอดสองดูแลเอกสารท่ีไมเก่ียวของกับการประชุมวิชาการ 
 ๖. ประธานชี้แจงเพ่ิมเติมวา สําหรับกิจกรรมงานเลี้ยงรับรอง จะมีการโชวลีลาศ และกําลังประสาน

เพ่ือเพ่ิมอีก ๑ รายการ 

 

 ๓.๒ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. …. 
 ประธานชี้แจงวา ไดเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... เขาสูการ

พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๔๒๙ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติใหเห็นควรไปยกราง



 ๔

 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง แลวมีขอคิดเห็นสรุป ดังนี้ 
 ท่ีประชุมมีความเห็นสอดคลองกับความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีไดพิจารณารายละเอียด 

แตละประเด็น จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๔๒๙ เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคมท่ีผานมา และมีความเห็นวา เม่ือ “ราง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ ศ….” (สภาคณาจารยไดดําเนินการยกรางมาตั้งแต ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 

ถึงปจจุบัน รวม ๑๙ เดือน) ไมผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยและยังมีมติใหไปยกรางมาใหมตามอํานาจหนาท่ีใหม ซึ่งท่ี
ประชุมสภาคณาจารยพิจารณาแลว เห็นวาตองมีการระดมสมองและขั้นตอนตางๆ อีกมากจึงจะทําใหรางขอบังคับใหม เสร็จ

สมบูรณตามเจตนารมณได ไมวาจะเปนองคประกอบของสมาชิก การกําหนด Performance Agreement ของสมาชิก และกลไก

การทํางานใหม 
 ท่ีประชุมมีความเห็นสอดคลองกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยวา “ไมควรรีบรอนดําเนินการ ใหใช

ขอบังคับเดิมไปกอน” และโดยท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับเกา) ยังสามารถใชได

โดยอนุโลม.ในสวนท่ีไมขัดตอพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ.๒๕๕๐ จนถึงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพ่ือใหสอดคลอง

กับความเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่ีประชุมจึงเห็นวาขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๓๐ 

สามารถใชในการดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาคณาจารยชุดใหมแทนชุดเดิมซึ่งกําลังจะหมดวาระลง เม่ือไดสมาชิกชุดใหมมา

ทํางาน ก็สงตอใหสมาชิกชุดใหมยกรางขอบังคับฯ ใหม ตอจากชุดนี้  
 การยกรางขอบังคับฯ ฉบับใหม ควรมีการระดมสมอง รวบรวมความคิดเห็นตางๆ ผูเขารวมแสดง

ความคิดเห็นควรมาจากการทํางานท้ังฝายสภามหาวิทยาลัย ฝายผูบริหาร เพ่ือใหมีการ Empower มีการกําหนด Performance 
Agreement ของสมาชิกใหชัดเจนไวในขอบังคับใหม ตองเปลี่ยนระบบและกลไกการทํางาน มีกรอบการทํางานใหม เพ่ือสรางมิติ

ใหมของการทํางานใหสภาคณาจารยในการทํางานเพ่ือมหาวิทยาลัยและสังคมใหมากข้ึน และขอใหฝายบริหารจัดใหมีการ 

support ในเร่ือง resources ตางๆใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีใหมดวย การระดมความคิดเห็นนั้น ตองนํามาซึ่ง Vision และ 

Mission ของสภาคณาจารยอยางชัดเจน  
 ท้ังนี้ ท่ีประชุมยังไดขอใหเชิญผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายอยางนอย ๑ คน มาเปนประธานที่ปรึกษาใน

การยกรางขอบังคับฯ ฉบับใหมตอไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

   ๓.๓ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภา

คณาจารยในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
๓.๓.๑ กรรมการฝายวิชาการ และอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  

  รองศาสตราจารยวารี วองโชติกุล ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ สรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 
 - สาระสําคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทาง

วิชาการครั้งท่ี ๗/๒๕๕๒ (วันศุกร ท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒) ณ หองประชุม ๔๑๕  ชั้น ๔ สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๑. เรื่องแจงเพ่ือทราบ ไมมี   

  ๒. มีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (Readers) ของผูเสนอ
ขอกําหนดตําแหนง 

    ๒.๑ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน  ๔  ราย  
    ๒.๒ ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน  ๘  ราย 



 ๕

    ๒.๓ ตําแหนงศาสตราจารย   จํานวน  ๓  ราย 
 - สาระสําคัญจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทาง

วิชาการคร้ังท่ี ๘/๒๕๕๒ (วันอังคารท่ี ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒) ณ หองประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ๑. มีการพิจารณาแกไขตัวอยางการเขียนแบบ กพอ. 03 ปรับปรุง/2 (ดานวิทยาศาสตร)  
    ๒. มีการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (Readers) ของผูเสนอ
ขอกําหนดตําแหนง 

    ๒.๑ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน  ๔  ราย  
    ๒.๒ ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน  ๓  ราย 

๓.๓.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
 ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ประธานกรรมการฝายกิจการบริหาร และผูแทน

สภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร แจงวา ไมมีการประชุม 
๓.๓.๓ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  
 ผูชวยศาสตราจารยจักรพงศ นะมาตร ประธานกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทนสภา

คณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลาประชุม 
๓.๓.๔ กรรมการฝายสวัสดิการ 
 รองศาสตราจารยวิภาวรรณ  ตั้งนิพนธ ประธานกรรมการฝายสวัสดิการ แจงวา ไมมีการ

ประชุม 
๓.๓.๕ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย 
 รองศาสตราจารยดวงพร  นะคาพันธุชัย ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย แจงวา จะมีการ

ประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารยวันนี้ ในเวลา ๑๕.๓๐ น. 

๓.๓.๖ กรรมการฝายประชาสัมพันธ 
  ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ)เนตร  หงษไกรเลิศ ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธแจงวา ขาว

สภาคณาจารยฉบับเดือนสิงหาคม ไดจัดทําเปนรูปเลมเสร็จเรียบรอยแลว จะสงโรงพิมพเร็วๆ นี้ 

๓.๓.๗ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน 

  ประธานแจงวา ไมมีเร่ืองรองเรียน  
๓.๓.๘ กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารยนพดล ตั้งภักดี เปนผูแทนฯ) 
  อาจารยนพดล ตั้งภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย ลาประชุม 

 ๓.๓.๙ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
        ผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

เม่ือวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประธานไดฝากขอเสนอของอาจารยมรกต เชิด

เกียรติกุลเพ่ือใหผูชวยศาสตราจารยวรากร เจริญสุขนําไปเสนอในคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา ซึ่งเปนเร่ืองเก่ียวกับการปรับปรุงจุดจอดรถราง โดยสังเกตวาปายจอดรถในบางจุดไมมีหลังคากันแดดกันฝน เปนเพียง
ตนไมเล็กๆ ใหนักศึกษาไดอาศัยหลบแดดเทานั้น เชน ปายบริเวณ หนาตึกเรียนพยาบาลศาสตร รามาธิบดี และเนื่องจากคนใช
บริการจํานวนมาก ทําใหบางครั้งนักศึกษาตองรอรถ ๒ รอบ เห็นควรวาทางมหาวิทยาลัยนาจะปรับปรุงจุดจอดรถรางใหใชงาน

ไดสะดวกสบายมากขึ้น โดยการสรางหลังคา และเกาอ้ีนั่งรอรถ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกบุคลากรและนักศึกษาไดอยางเต็มท่ี 
  นอกจากนี้อาจารยเอกราช เกตวัลห ฝากเร่ืองถังขยะบนสะพานลอยสงกลิ่นเหม็นมาก จริงๆ 

แลว เปนความรับผิดชอบของเทศบาล แตขอฝากไวดวย 



 ๖

๓.๓.๑๐ กรรมการประสานงานพัฒนาส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและ 
   คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา  

          ประธานแจงวา ไมมีการประชุม 
๓.๓.๑๑ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
 รองศาสตราจารยศิรินันท กิตติสุขสถิต ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา จะมีการประชุมในวันศุกรท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

๓.๓.๑๒ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
      อาจารยชนิดา ปโชติการ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรง

อาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลาประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   ๔.๑ สภามหาวิทยาลัยขอความคิดเห็นสภาคณาจารย    
 ประธานสภาคณาจารยเสนอเร่ืองเขาระเบียบวาระ ดังนี้  
 สภามหาวิทยาลัยขอความคิดเห็นสภาคณาจารยในเร่ืองตอไปนี้  
 ๑. ตอยอดและแสดงความคิดเห็นรวมกันในประเด็นนโยบายสาธารณะเรื่องยาแพงและความจําเปน

ในเร่ืองดังกลาว (ไดเรียนผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ตระกูลเพียรกิจใหเขาประชุมแทน) และขอความคิดเห็นทานสมาชิกเพ่ิม 
 ๒. ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังตองการสงเสริมการทําวิจัยในหัวขอท่ีเปนประเด็นนโยบายสาธารณะ

หลายๆ เร่ืองท่ีทานและสวนงานดําเนินงานกันอยู หากสมาชิกทานใดสนใจขอใหเสนอเร่ืองประเด็นงานวิจัยและรวบรวมสงเพ่ือ
ดําเนินการตอ  

 ๓. ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคมนี้ ขอเชิญเขารวมการจัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณและเรียนรูการวิจัย

นโยบายสาธารณะ ใน"ตลาดนัดนโยบายสาธารณะ" เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ ณ หองประชุมมหาสวัสดี ชั้น ๖ โรงแรมศาลายา
พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ 

 ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ไดเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการประชุมเร่ือง 

ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ เร่ือง “ยาไทยแพงทะลุฟา..คนไทยเขาไมถึงยาจําเปน” ในวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ท่ีจัดขึ้น ณ หองประชุมสถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวางกรณีผูปวยไมสามารถเขาถึงยา ยาแพง และปญหาดาน

งบประมาณของแผนดินท่ีมีการเพ่ิมคาใชจายในการเบิกคายามากขึ้นกวาเดิมเปนจํานวนมาก สรุปประเด็นตางๆไดดังนี้ 
 ๑. กรณีของยาแพง มีหลายปจจัย เชน ยาท่ีมีสิทธิบัตรจะเปนยาท่ีมีราคาแพง การนําเขาผลิตภัณฑยา 

ในประเทศไทย รวมท้ังการขอใบรับรอง มีขบวนการและข้ันตอนมาก ก็เปนปจจัยหนึ่ง การแกปญหาดังกลาว ควรเปนนโยบาย

ของรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมบัญชีกลาง เปนผูกําหนด 
 ๒. รัฐบาลควรแกปญหายาท่ีไมจําเปน และชนิดของยาที่ควรใหเบิก หรือไมควรใหเบิก 
 ๓. พฤติกรรมของผูบริโภค (ผูปวย) เชน ขอเบิกทุกอยาง แมกระท่ังผากอซ ไดรับยาไปแลว แตทํา

หาย แลวมาขอเบิกใหม จะมีวิธีแกปญหาอยางไรกับพฤติกรรมเหลานี้ รัฐบาลควรกําหนดมาตรการใหชัดเจน 

 ๔. ควรมีการรณรงคสงเสริมใหมีการใชยา และเครื่องมือทางการแพทยอยางสมเหตุสมผล 
 ๕. เนนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของ ท้ังผูผลิต ผูบริหารยา และผูบริโภคยา 
 ๖. ควรมีการเสนอองคความรูเพ่ือถายทอดสูสาธารณชน 
 ประธานจะไดดําเนินการสรุปประเด็น และขอคิดเห็นเห็นตางๆ เสนอมหาวิทยาลัยตอไป  

 ที่ประชุม  รับทราบ  
 

 



 ๗

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 
    ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป    

  ท่ีประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ คร้ังท่ี ๙/๒๕๕๒ วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๒ เวลา 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 

 
 

         
นางสาวสุจิรา  สอนสม   ผูชวยศาสตราจารยวรากร  เจริญสุข  

 ผูจดรายงานการประชุม   ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


